



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ
ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ครั้งที่ ๒)(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และดำเนินการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒) (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวสุณัฐิญา เสือดี	
๒	๐๐๒	นางสาวกันยารัตน์ ทันช่อ	
๓	๐๐๓	นางสาวเพ็ญญา ขุนหิต	
๔	๐๑๔	นายรัฐนันท์ ชอบดี	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และให้อายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ เลขที่ ๓๒๙/๑๗ ถนนรัฐวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยขอให้ท่านนำบุคคล ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ (ระดับ ๓ เดิม) ไปทำสัญญาประกันความเสียหายไว้กับทางราชการ พร้อมกับนำใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ มายื่นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิศาล ทาจง)

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป